

GHI NHẬN TỪ ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM NAM 2022

Kính chào Quý Trường và anh chị em,

Đại Hội Đồng Thường Niên 2022 của Hướng Đạo Việt Nam đã diễn ra từ sáng ngày 25/11/2022 đến chiều ngày 26/11/2022. Chỉ vồn vẹn 36 tiếng nhưng đã mang lại cho anh chị em HĐVN bao là niềm vui và hy vọng. Từ các Trường Lão cho đến các bạn Hướng đạo sinh trẻ đều đã trải qua những giờ phút lắng nghe, suy tư, bàn bạc, thảo luận trong hội nghị, bên bàn ăn, khi bên nhau, và có cả những thời gian tươi vui hết mình trong đêm Gala đầy màu sắc. Hơn hết, Quý Trường và anh chị em cũng đã thể hiện trách nhiệm của mình đối với Phong trào qua lá phiếu biểu quyết để định hướng sự phát triển của Phong trào trong tương lai. Cám ơn Ban tổ chức, đã làm hết sức mình để mang lại hiệu quả lớn nhất cho hội nghị.

Chúng ta hãy cùng lược qua những nội dung Quý Trường và anh chị em đã làm việc trong thời gian ngắn ngủi trên:

- Sứ mệnh, tầm nhìn và chiến lược phát triển Phong trào. HĐVN có những kế hoạch hành động dài hạn sao cho đến năm 2025 đạt được 12.000 thành viên là những nhân tố sẽ đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội ... Các hoạt động này sẽ lan tỏa thành hoạt động của cả cộng đồng, tạo nên những giá trị tích cực giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Và đến lượt Hướng Đạo sẽ được cộng đồng thừa nhận là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên hàng đầu.
- Chiến lược Chương trình Trẻ, xương sống của Phong trào Hướng đạo được xây dựng dựa trên sự phát huy giá trị truyền thống của dân tộc, cập nhật và liên kết chương trình Đẳng thứ và chương trình Chuyên hiệu các ngành. Chương trình trẻ được xây dựng đa dạng, thích hợp với các vùng miền, cũng như tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận với các hoạt động phong phú của Phong trào cả nước và thế giới thúc đẩy sự hội nhập của HĐVN với Phong trào chung.
- Nguồn lực người lớn trong Phong trào giờ đây không chỉ là các huynh trưởng tình nguyện nữa mà mở rộng đến tất cả người lớn có quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ, tiếp tay giáo dục thanh thiếu niên. Chiến lược về Người lớn trong Phong trào chú trọng từ khâu tuyển dụng đến huấn luyện và liên tục huấn luyện để đáp ứng các trách vụ nhận lãnh, những thăng tiến và đóng góp được ghi nhận của tất cả huynh

trưởng và người lớn trong Phong trào. Nội dung huấn luyện cũng phải được cập nhật, tích hợp các chính sách, khuôn khổ và nền tảng của Hướng đạo thế giới.

- Chính sách Sự gắn kết của người trẻ là cụ thể hoá một trong những hướng chiến lược trọng tâm của Phong trào. Quý Trưởng cũng đã thông qua các quy chế về Diễn đàn Hướng đạo sinh (HDS) Trẻ Việt Nam, quy chế Ban đại diện HDS Trẻ Việt Nam. Diễn đàn HDS Trẻ là một phương thức sinh hoạt mới của người trẻ, giúp các em độc lập, tự tin góp tiếng nói xây dựng đơn vị và Phong trào. Người trẻ được chuẩn bị cho tương lai, là những người dẫn dắt cộng đồng, được tham gia vào các quá trình ra quyết định ở từng cấp, được có tiếng nói trong các cấp hội nghị để đưa lên các nhu cầu, nguyện vọng, để định ra các hoạt động của Phong trào.

- Một nhu cầu mới về “Tài chính” để hỗ trợ cho Phong trào cũng được nêu ra trong hội nghị, đó là ý tưởng tạo thêm ‘nguồn thu nhập mới’ ngoài thu từ phí thường niên. Từ bao lâu nay, huynh trưởng HĐVN không chỉ bỏ thời gian, công sức và tâm huyết của mình, các Trưởng còn phải trích đi một phần thu nhập của gia đình để lo việc Hướng đạo, chăm sóc đoàn sinh. Điều đó rất đáng quý nhưng cũng hạn chế sự phát triển và đòi hỏi quá nhiều sự hy sinh của Trưởng. Rất mong Quý Trưởng sẽ góp thêm ý cũng như tích cực hỗ trợ, tham gia vào việc gây quỹ của Ủy ban Tài chính.

- Ngoài ra, trong hội nghị, Quý Trưởng cũng được nghe về những trình bày nhằm làm rõ một số điều trong Hiến Chương Hướng Đạo Việt Nam, việc tổ chức Đại hội đồng, gia tăng số đại biểu chính thức, cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của các chức năng, về nhiệm kỳ và tổ chức Đại hội đồng... Hội nghị còn ghi nhận các kiến nghị từ các Châu và cá nhân mà Hội đồng Hướng Đạo Quốc Gia – cơ quan đại diện cho Đại hội đồng giữa hai kỳ hội nghị sẽ tiếp tục giải quyết.

- Do thời gian hạn chế, hội nghị không có dịp nghe và thảo luận về Chiến lược Truyền thông của HĐVN. Tuy nhiên qua phần trình bày về Chiến lược phát triển của Phong trào, cũng như Báo cáo tổng kết năm 2022, nhận thức về truyền thông có tác động như thế nào với sự phát triển và lan tỏa các hoạt động Hướng đạo đến cộng đồng, yêu cầu xây dựng mạng lưới truyền thông nội bộ. Các khóa và xưởng huấn luyện sẽ được mở và trông đợi sự cộng tác của Quý Trưởng ở đơn vị và địa phương.

Kính thưa Quý Trưởng, Ủy ban điều hành Hướng Đạo Việt Nam rất mong được Quý Trưởng tiếp tục xem xét, góp ý thêm cho những chiến lược, chính sách được trình bày tại Đại hội đồng. Theo thời gian, chúng ta còn có thể bổ

sung, chi tiết hoá hoặc cụ thể hoá một số vấn đề khi đưa vào thực tế Phong trào. Ủy Ban Điều Hành sẽ hết sức tuân thủ những gì Đại hội đồng đã quyết định, sẽ báo cáo đầy đủ các tiến trình thực hiện, những thuận lợi và bất cập nếu có đến Hội Đồng Hướng Đạo Quốc Gia.

Qua chương trình làm việc của Đại hội đồng, chúng ta hiểu, Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng quyết định sự phát triển tương lai của mình. “Đến năm 2025, Hướng đạo Việt Nam sẽ là Phong trào giáo dục bổ sung cho gia đình và học đường, được xã hội công nhận rộng rãi, có hơn 12.000 thanh thiếu niên hoạt động với mục đích giúp họ trở thành những công dân năng động, tạo ra sự thay đổi tích cực trong cộng đồng, dựa trên các giá trị chung qua Lời hứa và Luật Hướng đạo.” Sự hỗ trợ của Hướng Đạo thế giới là cần thiết nhưng tự thân Hướng Đạo Việt Nam phải vượt lên chính mình. Từng Trưởng, từng đơn vị, Đạo, Châu, cần phải vượt qua những trì trệ và ngăn cách trước đây. Chúng ta biết cần phải học hỏi nhiều hơn, cần phải đồng lòng với nhau để giải quyết những thách thức, trở ngại từ bên trong và bên ngoài Phong trào, và hơn nữa, từ chính bản thân mình. Tin nhau và Đoàn kết cùng nhau chính là chiến lược tối hậu để Hướng Đạo Việt Nam tồn tại và phát triển.

Ngày 03 tháng 12 năm 2022
Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Việt Nam
Trần Minh Thiện